



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 585 ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ช่วงวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ย. 66 ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 0.30%YoY
- ที่ประชุม กกพ. มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บในงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 66 ในอัตรา 20.48 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย
- สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดว่าในปี 66 เงินลงทุนจากต่างประเทศของนักลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) จะไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยเกิน 150,000 ล้านบาท มากที่สุดในรอบ 8 ปี
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.98 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 66

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า **ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ก.ย. 66 อยู่ที่ระดับ 108.02 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ย. 66 ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 0.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน** ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ และกลุ่มอาหารที่ราคาลดลง ทั้งเนื้อสัตว์ ผักสด และเครื่องประกอบอาหาร ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้นเพียง 0.63% เมื่อเทียบกับปีก่อน, **ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ครั้งที่ 45/66 มีมติเห็นชอบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เรียกเก็บในงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 66 ในอัตรา 20.48 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลง 46 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิมซึ่งอยู่ที่อัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดว่าในปี 66 เงินลงทุนจากต่างประเทศของนักลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) จะไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยเกิน 150,000 ล้านบาท มากที่สุดในรอบ 8 ปี โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในตราสารหนี้ระยะสั้น จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยไทย-สหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปี 58 ที่มีเงินต่างชาติขายออก 110,130 ล้านบาท ส่งผลทำให้สัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/66 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5.6% ของมูลค่าคงค้างในตลาดตราสารหนี้ไทย, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ยอมรับว่าค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า, ความเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวน และราคาทองคำที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทของไทยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยดังกล่าวอย่างมาก โดย ธปท. ยืนยันไม่มีมาตรการหรือนโยบายที่จะเข้าไปฝืนกลไกตลาด โดยเฉพาะการเข้าไปกำหนดระดับของค่าเงิน ซึ่งเป็นเรื่องไม่มีใครจะมากำหนดได้ ไม่มีและจะไม่ทำแน่นอน เพราะจะเป็นความเสี่ยงมาก แต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องเข้าไปดูแล

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.98 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 66 โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์และระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 11 เดือนที่ 37.24 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดยังคงมีท่าทีพร้อมคุมเข้มต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้เงินบาทยังคงเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าสอดคล้องกับการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และสถานะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติซึ่งอยู่ในฝั่งขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เงินบาทลดช่วงอ่อนค่าและฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงท้ายสัปดาห์



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.8, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.1, ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 89,000 ตำแหน่ง, คำสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.2%
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในไตรมาสที่ 3/66 ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 9 จากระดับ 5 ในไตรมาสที่ 2/66, การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 2.5%YoY
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนี PMI รวมภาคบริการและการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ย. ขยับขึ้นสู่ระดับ 47.2
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.0%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.8** จากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.9 ส่วน**ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.1** จากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.5, บริษัท ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า**ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 89,000 ตำแหน่ง** ต่ำกว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือน ส.ค. ที่เพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่ง, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า**คำสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.2%** หลังจากลดลง 2.1% ในเดือน ก.ค.

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในไตรมาสที่ 3/66 ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 9 จากระดับ 5 ในไตรมาสที่ 2/66** ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถต้านทานกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า **การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี** ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนลดการใช้จ่ายด้านอาหารและการศึกษา

สหภาพยุโรป: **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคบริการและการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ย. ขยับขึ้นสู่ระดับ 47.2** จากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.7

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 66 ที่ระดับ 82.79 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวลดลง 8.0 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 9.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมัน WTI ปิดตลาดหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 6.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนั้นตลาดน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐฯ อีกทั้ง JMMC มีมติสนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วันจนถึงสิ้นปี 66 รวมทั้งการที่รัสเซียขยายเวลาปรับลดการส่งออกน้ำมัน 300,000 บาร์เรล/วันจนถึงสิ้นปี 66 เช่นกัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 ตุลาคม 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ก.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน ก.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ส.ค.